



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์ เกษตรบูรณาการ: เลือกม้งงานชุดใหม่ วัดใจผู้นำ	แนวหน้า
2. ภาพข่าว: เปิดสัมมนา	มติชน
3. คลังลำน้ำตั้งกองทุนปาล์มฯ ชาวสวน-โรงสกัดสุดมินกม.ยังไม่คลอด	ประชาชาติธุรกิจ
4. BKIมั่นใจทั้งปีเปื้อย1.72หมื่นล้านย้าบุกรายย่อยแต่ไม่แข่งราคาตลาดเปื้อย	ผู้จัดการรายวัน
5. ภาพข่าว: คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว: ช่อง 8 ช่วยภัยอีสาน	มติชน
6. คอลัมน์ IN BRIEF: กรมชลฯยันเอาอยู่น้ำไม่ท่วมกรุง	M2F
7. ใช้ศาสตร์พระราชากั้นน้ำท่วมบางสะพาน	เดลินิวส์
8. พต. ระบุโครงการ Zoning by Agri- Map มีเกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยน...	ไทยโพสต์
9. คอลัมน์ แจงสี่เปื้อย: โครงการ'9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ'	แนวหน้า
10. กรมส่งเสริมการเกษตร ทิวเข้มเจ้าหน้าที่ การนำระบบ T&V System...	มติชน
11. คอลัมน์ ตลาดเกษตร: หนุนตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แรงงานไทย	เดลินิวส์
12. เปิดช่องแข่งที่ดินสปก. เกษตรฯขงกรม.เคาะสัปดาห์หน้า ไฟเขียวกิจการปิโตรเลียม...	โพสต์ทูเดย์
13. คนเลี้ยงไก่ไข่กระอักจ้ทบทวนมาตรฐานฟาร์ม	ประชาชาติธุรกิจ
14. กรมหม่อนไหม ผลักดัน"ไหมไทย"เป็นสัญลักษณ์ประเทศไทย	ไทยรัฐ

เลือกม้งงานชุดใหม่ วัดใจผู้นำ



เกษตรบูรณาการมาตามติดเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ภายในกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งต้องบอกว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนอึ้งไปพอสมควร เพราะอยู่ๆ ท่านรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ก็เสนอแต่งตั้งโยกย้ายในส่วนของ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ให้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการโยกย้ายให้นางสาวจรรยา สุทธิไชยา



กมิต ลิขิตวิทยาวุฒิ



พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ



วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คนเดิม ที่ถูกดึงมาเป็นรองปลัดก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์ ถือกันว่า งานนี้เป็นการล้างบางคนสายการเมืองนายเก่า เพราะนายวิณะโรจน์

ถือว่าเป็นคนที่สนิทสนมกับนักการเมืองสายเก่าที่ครอบครอง กระทรวงเกษตรฯ มายาวนานหลาย 10 ปี

ส่วนคนที่คาดการณ์ไว้ว่าจะจะเข้ามานั่งเก้าอี้คนต่อไป แ่วว่า นายกมิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ดูแลงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ดำเนินเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างสหกรณ์ ทั้งระบบให้ได้รับความเชื่อถือ ส่วนใครจะเป็นใครต้องรอดู เพราะตำแหน่งนี้มีคนอยากเข้าครอบครองหลายคน และมีคนพยายามปล่อยข่าวสะนายวิณะโรจน์ มาโดยตลอด จนสุดท้ายต้องหลุดออกจากตำแหน่งในที่สุด ส่วนบุญจะหล่นทับเท่าไร ต้องบอกว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้จากนี้ไปต้องจับตามอง เพราะหลายคนเคยเป็นคู่แข่งกัน ที่มรัฐมนตรี ที่เคยครอบครองกระทรวงพาณิชย์มาก่อน และตอนนี้ดันมานั่งเป็นใหญ่ในกระทรวงเกษตรฯ และอาจไม่ดูเรื่องความสามารถเพียงอย่างเดียวอาจมีเรื่องแค้นส่วนตัว มาเป็นตัวประกอบการคัดเลือกผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯจากนี้ไป และอาจมีเด็งอีกหลายตำแหน่งในส่วนผู้บริหารหากยังทำงานไม่เข้าตาท่านๆ ดูดูดู ดูเขาทำกับคนเกษตร

มาวันนี้ต้องบอกว่า เรื่องที่เล่ามาไม่ใช่ปัญหา ใครจะไปใครจะมาก็แค่สั้นๆ แต่ที่สำคัญจากนี้ไปเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือการวางคน มานั่งรอขึ้นตำแหน่ง

ในปีหน้า 2561 เพราะหากเป็นไปตามการประเมิน คร่าวๆ ปีนี้ จะมีตำแหน่งผู้ตรวจราชการว่างลง กว่า 10 ตำแหน่งจากการเกษียณ และโดนโยกย้าย

ซึ่งต้องจับตามองว่า ท่านผู้นำกระทรวงเกษตรฯ จะวางใครให้สานต่อองานของกระทรวงเกษตรฯ เพราะแม้แต่ท่านปลัดท่านแต่งตั้งมาใหม่ หมาดๆ อย่างท่าน “เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ” ก็มีโอกาการทำงานอีกปีเดียวก็จะเกษียณอายุราชการไปในปี’61 และหลายตำแหน่งในส่วนอธิบดีปี’61 ก็จะมีเกษียณลงเช่นกัน นั้นหมายถึงหากวันนี้ วางคนที่จะมานั่งต่อผิดพลาดก็หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาด้านการเกษตรก็อาจมีปัญหาไปด้วย งานนี้ ต้องมองลึกๆ กับการสรรหาม้งงานชุดใหม่มาเป็นผู้ตรวจราชการ ว่า จะดีแค่ไหน ต้องวัดใจท่านผู้นำกันจริงๆ

“ราชดำเนิน”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ มติชน
หัวข้อ : ภาพข่าว: เปิดสัมมนา

วันที่ 21 สิงหาคม 2560
ฉบับที่ : 14407 หน้า : 7



เปิดสัมมนา

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)” ณ ซีลพาร์ค รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อเร็วๆ นี้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
หัวข้อ : คลังลำหน้าตั้งกองทุนปาล์มฯ ชาวสวน-โรงสกัดสุดมึนกม.ยังไม่ตลอด

วันที่ 21 สิงหาคม 2560
ฉบับที่ : 4968 หน้า : 6

คลังลำหน้าตั้งกองทุนปาล์มฯ ชาวสวน-โรงสกัดสุดมึนกม.ยังไม่ตลอด



กองทุนปาล์มบ้าน - มติ ครม.เรื่องการตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ภายใต้ พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯ หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม 20 ปี ได้สร้างความประหลาดใจกับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานว่ากองทุนนี้จะมีการเรียกเก็บเงินสมทบจากผู้ประกอบการแต่ยังไม่มียารละเอียดว่าจะจัดเก็บเท่าไร และจัดเก็บอย่างไร

ชาวสวน-โรงสกัดฯ ปิดตอบคำถามรัฐไฟเขียวผูกกองทุนปาล์มพันล้านทั้งร่างกฎหมายปาล์มฯยังไม่ตลอด สศก.แจงกองทุนฯ ดำเนินการตาม พ.ร.บ.เงินหมุนเวียนฯคู่ขนานกับการออกร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯ

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า ที่ประชุม (ครม.) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เพื่อให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ. ให้มีสถานะเป็นกองทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งตามข้อเสนอของคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียน โดยให้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

ปฏิบัติตามข้อสั่งการของคณะกรรมการนโยบายการบริหารกองทุนหมุนเวียนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจะต้องไม่ขัดข้องกับมาตรการให้ความช่วยเหลือของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ทั้งนี้ งบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การสนับสนุนเงินทุนในการวิจัย พัฒนา สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม และเป็นทุนสงเคราะห์ให้แก่เกษตรกรดำเนินการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตปาล์มน้ำมัน เช่น การปลูกปาล์มน้ำมันใหม่ที่เป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทดแทนต้นเก่าในพื้นที่ดิน การทำประกันภัยความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ และการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม น้ำมัน ซึ่งการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทาง (เกษตรกร) กลางทาง (ลานเทและโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ) และปลายทาง (โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์/อุตสาหกรรมสบู่อาหารสัตว์ และอื่น ๆ)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
หัวข้อ : คลังลำน้ำตั้งกองทุนปาล์มฯ ชาวสวน-โรงสกัดสุ่มเงิน.ยังไม่คลอด

วันที่ 21 สิงหาคม 2560
ฉบับที่ : 4968 หน้า : 6

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนในการบริหารจัดการ จะมาจากเงินประเดิมจากรัฐบาล 1,000 ล้านบาท จากเงินงบประมาณประจำปี รวมทั้งค่าดำเนินการปีละ 10 ล้านบาท เงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เงินค่าปรับ เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ รวมทั้ง ดอกผลที่ได้จากเงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุน และเงินอื่นๆ เข้ามาเสริม พร้อมทั้งให้มีคณะกรรมการกองทุน ซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ผู้แทน กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน และ สศก.เป็นกรรมการและเลขานุการ ประเด็นดังกล่าวสร้างความแปลก ใจให้กับคนในวงการปาล์มน้ำมันอย่าง มาก เนื่องจากการตั้งกองทุนดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรา 16 ตามร่าง พ.ร.บ. ปาล์มน้ำมันฯ ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ พัฒนาปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม 6 ด้าน ระยะเวลา 20 ปี (2559-2579) อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ขณะที่บทบาทการดูแลต้นน้ำ รวมถึง พ.ร.บ.ปาล์มฯ เป็นการกิจของกระทรวง เกษตรฯ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าร่าง กฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ

อีกทั้งการตั้งกองทุนมีข้อกำหนดให้ดึง เงินสมทบจากภาคเอกชน แต่ผู้สื่อข่าว สอบถามไปยังนายมานิต วงษ์สุริรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายกสมาคมโรงสกัดน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย ตอบเพียงสั้น ๆ ว่า ยัง ไม่สามารถให้ความคิดเห็นได้ในขณะนี้ เนื่องจากยังไม่ทราบเรื่อง และไม่ทราบว่า รายละเอียดของกองทุนดังกล่าว เป็นอย่างไร จึงไม่รู้ว่าจะให้ความคิด เห็นอะไรได้ในเรื่องนี้ จึงขอศึกษารายละเอียดก่อนให้ข้อมูล

เช่นเดียวกับนางวิวรรณ บุญย ประทีปรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทักนิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 1993 จำกัด ซึ่งให้คำตอบว่ายังไม่ทราบ เรื่องและไม่ทราบวัตถุประสงค์ จึงยังไม่ สามารถให้ความเห็นได้เช่นกัน

ล่าสุด นางสาวจริยา สุทธิโชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กองทุนปาล์มน้ำมันที่ ครม.เห็น ชอบนั้นจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 16 ของ ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯ แต่ปัจจุบันร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯ และรายละเอียด กองทุนปาล์มน้ำมันฯ ยังอยู่ระหว่างหารือ ในคณะกรรมการนโยบายบริหารกองทุน หมุนเวียน ซึ่งตั้งขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.เงิน

ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ซึ่งยังไม่ได้กำหนดอัตราการจัดเก็บเงิน จากภาคเอกชน แต่เมื่อกองทุนปาล์ม น้ำมันฯ ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรับผิดชอบในส่วนของร่าง พ.ร.บ.ปาล์ม น้ำมันฯ ได้เตรียมพร้อมเสนอเข้าสู่การ พิจารณาของ ครม.ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจาก ครม.และเข้า สู่กระบวนการพัฒนากฎหมายเพื่อให้ มีผลบังคับใช้แล้ว จะสามารถผลักดัน ให้มีการดำเนินตามวัตถุประสงค์ของ กองทุนฯ ได้ต่อไปอย่างเต็มที่

จุดประสงค์การจัดตั้งกองทุนปาล์ม น้ำมันฯ ในมาตรา 18 ของร่าง พ.ร.บ.ปาล์ม น้ำมันฯ “ยังไม่ได้กำหนดอัตราการจัด เก็บ” เพราะต้องรอกฎหมายลูกที่ออก โดยใช้อำนาจของ พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯ ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) ก่อน รวมถึงต้องหารือ ในคณะทำงานตามกฎหมายที่มีเกษตรกร ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน หลัก สำคัญจะไม่ใช้เงินกองทุนฯ ไปแทรกแซง ราคา เป็นการทำลายกลไกตลาด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน

หัวข้อ : BKIมั่นใจทั้งปีเบียด 1.72 หมื่นล้าน ย้ำบุกขายย่อยแต่ไม่แข่งราคาลดเบียด

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 2456 หน้า : 6

BKIมั่นใจทั้งปีเบียด 1.72 หมื่นล้าน ย้ำบุกขายย่อยแต่ไม่แข่งราคาลดเบียด

ผู้จัดการรายวัน 360 - กรุงเทพฯประกันภัย ซึ่งครึ่งปีหลังธุรกิจประกันวินาศภัยเน้นขายย่อยต่อเนื่อง ตั้งเป้าเบียดทั้งปี 1.72 หมื่นล้านบาท ระบุงานใหญ่เบียดลด แถมหลายโครงการยังโดนโรคเลื่อน ย้ำไม่แข่งราคา แต่เลือกรับงานมากขึ้น โดยเฉพาะประกันรถยนต์

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI กล่าวถึงแนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 โดยคาดว่า ตลาดยังคงมุ่งการขายงานลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ยังเป็นเป้าหมายหลักทางการแข่งขันของบริษัทประกันภัย โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นในปี 2560 จากที่หดตัวต่อเนื่อง 4 ปี (Toyota Motor Thailand : ครึ่งปีแรกเติบโตร้อยละ 11.2 ด้วยจำนวน 409,977 คัน) ซึ่งยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเติบโตกว่าร้อยละ 25 เป็นผลจากการสิ้นสุดระยะเวลาการถือครองรถยนต์ 5 ปีของนโยบายรถคันแรก ทำให้เจ้าของรถสามารถจำหน่ายและซื้อรถยนต์ใหม่ได้ ทั้งนี้ หากพิจารณาด้านการขายงานประกันภัยรถยนต์ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ คาดว่านอกเหนือจากการแข่งขันด้านราคาแล้ว บริษัทประกันภัยน่าจะมุ่งเน้นการขายงานในตลาดต่างจังหวัดมากขึ้น

เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อยู่ในภาคการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีมากขึ้น เป็นผลจากในปี 2560 นี้ไม่มีปัญหาภัยแล้งเหมือนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลดีต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ผนวกกับราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : ดัชนีรายได้เกษตรกรในช่วง 6 เดือนแรกปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 และคาดว่า GDP ภาคการเกษตร จะขยายตัวร้อยละ 2.5-3.5 เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ 0.5) อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยลบในเรื่องผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายของภาคการเกษตรและภาคธุรกิจประมาณ 10,000 ล้านบาท ย่อมส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยต่างๆ มีแนวโน้มการแข่งขันด้านคุณภาพในการให้บริการงานประกันภัยและสินไหมทดแทน โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนเพื่อการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยมีการพัฒนา Application บน Smartphone ให้มีฟังก์ชันที่หลากหลายและครอบคลุมการให้บริการมากยิ่งขึ้น

สำหรับการขยายงานลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทาง Digital เริ่มมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนา Digital Platform ของบริษัทประกันภัยเอง และการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับโบรกเกอร์ที่เน้นการจำหน่ายผ่านช่องทาง Digital โดยเฉพาะ

ด้านการขยายงานกลุ่มลูกค้า Corporate นั้น จากที่อัตราเบียดประกันภัยต่อในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มลดลง ทำให้ตลาดประกันภัยยังคงเผชิญการแข่งขันรุนแรงด้านราคาของการรับประกันภัยทรัพย์สิน นอกจากนี้ เบียดประกันภัยรับจากงานประกันภัยโครงการก่อสร้างพื้นฐาน ความนิยมของภาคธุรกิจมีแนวโน้มไม่เป็นที่คาดไว้ เนื่องจากการเลื่อนการก่อสร้างในหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) สายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) โครงการรถไฟฟ้า

ทั้งนี้ ด้านการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2560 นั้น สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้คาดการณ์ว่าจะเติบโตที่ระดับไม่เกินร้อยละ 2 เนื่องจากการเบียดประกันภัยหลายประเภทปรับลดลง ทั้งจากการแข่งขันด้านราคาที่ยืดหยุ่นและการปฏิบัติตามคำสั่ง/ประกาศของ คปภ. เช่น การให้ส่วนลดเบียดประกันภัยภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์ที่ติดตั้ง CCTV 5-10% ส่วนลดสำหรับกรมธรรม์ปลอดแอลกอฮอล์ 10% การปรับลดอัตราประกันอัคคีภัยลง 10-15% เป็นต้น

ด้าน ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เผยถึงผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนของปี 2560 มีเบียดประกันภัยรับรวม 7,978.1 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานแล้ว 716.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5 รายได้สุทธิจากการลงทุน 742.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5 มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,459.5 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,287.0 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 0.3 และมีกำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน 12.09 บาท

สำหรับทิศทางทางการดำเนินงานของกรุงเทพประกันภัยในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าหมายที่ท้าทายด้วยเบียดประกันภัยรับรวม 17,200 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณร้อยละ 6-7 โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสถานงานต่ออายุให้ได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการขยายงานใหม่ที่กำหนดให้ทำ Risk Survey อย่างเข้มงวดเพื่อการคัดเลือกงานที่ดี สำหรับประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ ไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา แต่คำนึงถึง

หลักดุลยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยได้มีการนำฐานข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่มาใช้วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการกำหนดความคุ้มครองและอัตราเบียดประกันภัยที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละ Segment

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายขยายงานในผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่พนักงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น ประกันภัย Marine ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) ประกันภัย D&O การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit Insurance).

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: จันทร์ 21 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14407

หน้า: 4(บนซ้าย)

Col.Inch: 18.03

Ad Value: 27,946.50

PRValue (x3): 83,839.50

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ช่อง 8 ช่วยภัยอีสาน

เรียงคน มาเป็นข่าว



ช่อง 8 ช่วยภัยอีสาน - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลิศวิโรจน์ โก้วฒณะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบเงินจากโครงการ ช่อง 8 ร่วมใจช่วยภัยอีสาน ซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนทั่วประเทศบริจาคผ่านช่อง 8 โดยมี นุสรา คงสุจริต ผอ.อาวุโสสายงานสื่อสาร องค์การ บมจ.อาร์เอส พร้อมทั้งศิลปินและดารารจากช่อง 8 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคกับผู้ประสบอุทกภัยใน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

M2F

M2F
Circulation: 400,000
Ad Rate: 1,770

Section: First Section/NEWS UPDATE: THAILAND

วันที่: จันทร์ 21 สิงหาคม 2560

ปีที่: -

ฉบับที่: 1432

หน้า: 7(บนขวา)

Col.Inch: 5.39

Ad Value: 9,540.30

PRValue (x3): 28,620.90

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: IN BRIEF: กรมชลประทานเอาอยู่น้ำไม่ท่วมกรุง

IN BRIEF

กรมชลประทานเอาอยู่น้ำไม่ท่วมกรุง

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กำชับให้เร่งการเกี่ยวข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำของลำน้ำเจ้าพระยาให้เสร็จภายในกลางเดือน ก.ย.นี้ ก่อนข้าวจะเสียหายหากมีฝนมากช่วงปลายเดือนนี้ และพร้อมจะเป็นแก้มลิงรับน้ำ ซึ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเหล่านี้ขอให้ประชาชนใน กทม.และปริมณฑลมั่นใจได้ว่าจะไม่ประสบอุทกภัยแน่นอน

ใช้ศาสตร์พระราชากำหนดน้ำท่วมบางสะพาน

นายสัญญาชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรมชลประทานนำ "ศาสตร์พระราช" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ มาใช้ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำแล้ง และปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ดังนั้น กรมชลประทานจึงได้นำมโนมาพระราชดำรัส ของรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานไว้เมื่อปี 2547 เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร มาปฏิบัติ

โดยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยพื้นที่บริเวณตัวอำเภอบางสะพานนั้น จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า จะต้องดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยในระยะเร่งด่วน ทำการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่คือ อ่างฯ โป่งสามสิบ และอ่างฯ บ้านคลองลอย เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บ คาดว่าใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี พร้อมขุดลอกคลอง

บางสะพานและสร้างประตูระบายน้ำ (ปตร.) ในคลองบางสะพาน เพื่อเพิ่มปริมาณการระบายน้ำในพื้นที่ อ.บางสะพาน คาดว่าใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี

ส่วนในระยะกลางและระยะยาว จะขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ ไม่ผ่านตัวเมือง เพื่อใช้ระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด พร้อมสร้างอ่างฯ บ้านไทรทอง และอ่างฯ คลองลอย เพิ่มเติม เพื่อตัดยอดน้ำ และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งโครงการนี้จะต้องศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และขอใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนถึงจะสามารถดำเนินการได้

"หากสามารถดำเนินโครงการได้จะทำให้สามารถระบายน้ำที่ไหลผ่านเขตเมืองของ อ.บางสะพาน ได้ไม่น้อยกว่า 520 ลบ.ม./วินาที และปตร.ทั้ง 3 แห่งจะช่วยกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง รวมทั้งยังจะช่วยป้องกันการรุกถ้ำของน้ำเค็มเข้ามาในคลองบางสะพานได้อีกด้วย ส่วนอ่างเก็บน้ำจะช่วยตัดยอดน้ำ และทำให้มีแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30 ล้านลบ.ม. สามารถขยายพื้นที่ชลประทานได้ 15,450 ไร่" อธิบดีกรมชลประทานกล่าว.

พต. ระบุโครงการ Zoning by Agri- Map มีเกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยนการผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี พร้อมเดินหน้าตรวจสอบสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ต่อไป เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและการใช้ดินอย่างยั่งยืน

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีผลตอบแทนมากกว่าเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของการตลาด มีการวางแผนการใช้ที่ดิน และการผลิตในระยะยาว โดยใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agriculture Map for Adaptive Management): Agri-Map ซึ่งเป็นการนำข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดิน ระดับความเหมาะสมของการปลูกพืช แหล่งน้ำ แหล่งรับซื้อสินค้า และข้อมูลอื่นๆ รวม 37 ชั้นข้อมูล สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ในระดับตำบลโดยผ่านระบบ online และโทรศัพท์มือถือระบบ Andriod

สำหรับโครงการ Zoning by Agri- Map มีเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ปลูกพืชในเขตไม่เหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อความเสียหาย ใช้ทุนการจัดการสูง ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความสมดุลของอุปสงค์-อุปทาน เพื่อนำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน จากการใช้ที่ดินตามสมรรถนะของดิน และศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งจากข้อมูลปี 2558 ประเทศไทยปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม 14.5 ล้านไร่ พบว่า เกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมมากถึง 8.5 ล้านไร่ รองลงมาเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา 3.8 ล้านไร่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.5 ล้านไร่ ก่อให้เกิดความเสี่ยงความเสียหายของผลผลิต ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดิน น้ำ พืช ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ ในปี 2559 ซึ่งเป็นปีแรกที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างการรับรู้แก่เกษตรกร และมอบหมายให้หน่วยงานระดับ SC ใช้แผนที่เป็นเครื่องมือทำงานให้เกษตรกร

เข้าใจและพร้อมปรับเปลี่ยนโดยผ่าน ศพก. พบว่ามีพื้นที่ปรับเปลี่ยน 32,618 ไร่ เกษตรกร 10,502 ราย ต่อมาในปี 2560 เป็นปีที่หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ร่วมกันขับเคลื่อนโดยเน้นในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม และเกษตรกรมีความสนใจต้องการปรับเปลี่ยนเป็นการผลิตอื่นที่หน่วยงานแนะนำและสนับสนุนด้านความรู้ปัจจัยการผลิต พื้นที่การปรับเปลี่ยน 157,474 ไร่ ร้อยละ 56 ปรับเปลี่ยนเป็นอ้อยโรงงาน ซึ่งมีโรงงานรองรับและเกษตรผสมผสาน ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ การปศุสัตว์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงฯ เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้เพียงพอ และการใช้ดินมีความยั่งยืน สำหรับแผนงาน ปี 2561 จะเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ระดับ SC การบูรณาการพื้นที่ แผนงานงบประมาณ โดยใช้ยุทธศาสตร์ แผนจังหวัด

สถานการณ์ปัจจุบัน ตรวจสอบสภาพแวดล้อมประกอบการวิเคราะห์ และเสนอหน่วยงานส่วนกลาง และคณะกรรมการฯ ตามภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าเกษตรกรเริ่มเกิดการรับรู้มีความเข้าใจและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนมากขึ้น ซึ่งปัจจัยความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนจากพืชเดิมเป็นการผลิตใหม่ที่เหมาะสมดังกล่าว ได้แก่ 1.การผลิตเดิมให้ผลตอบแทนต่ำ มีความเสี่ยงสูง ขาดความพร้อมด้านอื่นๆ เช่น เทคโนโลยี นวัตกรรม 2. เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยนเป็นทางเลือกอื่นที่ดีกว่า 3. มีการตลาด แหล่งรับซื้อ ผลตอบแทนสูงกว่าเดิม 4. ข้อมูลพื้นที่ชนิดพืช การจัดการที่ดี 5. สร้างองค์ความรู้ให้ความรู้ทางวิชาการ สร้างความมั่นใจ โดยกลไกของ ศพก. 6. ภาครัฐ/ประชารัฐ สร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรตัดสินใจ.

โครงการ'9101ตามรอยเท้าพ่อ'



กรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมดำเนินโครงการ “9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ในส่วนของกิจกรรมด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และกิจกรรมด้านการปรับปรุงบำรุงดิน โดยสั่งการให้สถานีพัฒนาที่ดินจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้คำแนะนำ รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ (สารเร่ง พด.) ในพื้นที่ศูนย์กลางที่กลุ่มชุมชนเข้ารับการเรียนรู้กิจกรรมด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นการนำวัสดุคอกที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันร่วมกับการใช้สารเร่งเร่งจุลินทรีย์ พด.1 ทำการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สารเร่งจุลินทรีย์ พด.2 สำหรับการผลิตน้ำหมักชีวภาพ การผลิตปุ๋ย นอกจากนี้จะช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้มี

คุณภาพดีเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช สามารถลดต้นทุนผลิต และส่งเสริมให้ผลิตสารขับไล่แมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเร่งจุลินทรีย์ พด. เพื่อลดการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตร

ในส่วนของกิจกรรมด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ได้แนะแนวทางปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การปรับสภาพความเป็นกรดของดินโดยใช้วัสดุปูน ทำการปรับปรุงบำรุงดิน การเพิ่มฮอร์โมนการเจริญเติบโตของพืช การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน การดูแลรักษาความชื้นในดิน การจัดการดินหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

สำหรับเกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และกิจกรรมการปรับปรุงบำรุงดิน แต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่...สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้าน ทุกจังหวัดและหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หรือกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน โทร.0-2579-8515

กรมส่งเสริมการเกษตร ดึงเข้มเจ้าหน้าที่ การนำระบบ T&V System ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติในระดับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากษัตริย์ เป็นหนึ่งในนโยบายของภาครัฐในการสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อนโยบายและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญ และการนำระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training & Visit System : T&V System) ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับเกิดพลังในการปฏิบัติหน้าที่และมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญในโอกาสวาระครบรอบการสถาปนา 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากษัตริย์ที่ 1 จังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้สื่อสารสร้างการรับรู้ต่อนโยบายและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญ และนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปใช้ขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญต่อไป ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมถึงงานยุทธศาสตร์จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากษัตริย์ที่ 1 จังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจ

น่านโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีบุคคลเป้าหมาย คือ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (SC) ประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหาร ทำให้เกิดความเข้าใจในนโยบายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความพร้อม และสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจและพลังในการปฏิบัติหน้าที่ทำงานด้วยความสุขและมีมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายเชิงรุกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร

โดยมีประเด็นการสื่อสารภายในองค์กร เน้นการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) และการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ท่าอากาศยาน ท้องปฐมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ

เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการออมเงินของผู้ใช้แรงงานผ่านระบบสหกรณ์ และการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการให้สถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ จัดสวัสดิการแรงงานด้วยวิธีการสหกรณ์ ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน โดยการสนับสนุนจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ นับเป็นสวัสดิการแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างจะร่วมมือกันจัดให้มีขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมอย่างเป็นระบบ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงิน แก้ไขปัญหาหนี้ของระบบของลูกจ้างได้เป็นอย่างดี

การร่วมมือในครั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จะรับหน้าที่ประสานกับสถานประกอบการในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเป็นทุนเริ่มต้นในการจัดตั้ง พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้เห็นถึงความสำคัญของการนำระบบสหกรณ์มาเป็นสวัสดิการให้กับผู้ใช้แรงงาน

ขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะมีหน้าที่ให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ รวมถึงรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ในสถานประกอบการ จากนั้นจะมี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปคอยให้คำแนะนำ กำกับดูแลสหกรณ์ให้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายสหกรณ์ และพัฒนาสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในสถานประกอบการให้มีระบบการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ส่วนกรมตรวจ



บัญชีสหกรณ์ จะดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่จัดตั้งในสถานประกอบการให้ดำเนินการให้ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้

หนุนตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แรงงานไทย

“อดีตที่ผ่านมา ในสถานประกอบการมีบุคลากรที่เป็นผู้ใช้แรงงานเป็นหนี้ในระบบ ซึ่งพบว่า เป็นหนี้ในระบบที่ค่อนข้างเป็นตัวเลขที่สูงมาก และเมื่อคำนวณอย่างคร่าว ๆ เป็นจำนวนเงินถึง 130,000 ล้านบาท ทางกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งดูแลสถานประกอบการ ต้องการแก้ไขปัญหานี้ จึงขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมเพื่อแก้ไข โดยกรมฯ จะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ในสถานประกอบการ และให้มีการเชื่อมโยงกิจการของสหกรณ์อื่น ๆ ให้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการดูแลในเรื่องของระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้สหกรณ์ในสถานประกอบการ มีความเข้มแข็งและให้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้อาชีพเศรษฐกิจของผู้ใช้แรงงานดีขึ้น” นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า เนื่องจากกลไกสหกรณ์สามารถทำให้เกิดความเข้มแข็ง ในด้านการออมให้เป็นระบบมากขึ้น บนพื้นฐานของความสามัคคีและความจริงใจระหว่างกัน รวมทั้งจะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต อันจะช่วยทำให้เป็นอิสระระบบในสถานประกอบการ ลดน้อยลง ก่อเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ ในสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น และยกระดับเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 540 แห่ง มีลูกจ้างเป็นสมาชิก 649,958 คน นอกจากนี้ยังมีกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือลูกจ้างโดยผู้ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ใน



สถานประกอบการ ซึ่งมีสหกรณ์ให้บริการเงินกู้กองทุน 251 สหกรณ์ เป็นเงิน 1,918,370,000 บาท สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้ว 217,041 คน โดยในปี 2560



กำหนดเป้าหมายจัดตั้งสหกรณ์ในสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอีก 30 แห่ง โดยเน้นพื้นที่ที่มีโรงงาน

Section: กีฬา/-

วันที่: จันทร์ 21 สิงหาคม 2560

ปีที่: -

ฉบับที่: 24784

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 22

Col.Inch: 50.84

Ad Value: 111,848

PRValue (x3): 335,544

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ตลาดเกษตร: หนุนตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แรงงานไทย

อุตสาหกรรมทดแทน เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ และระยอง
โรงงาน หรือสถานประกอบการ ที่มีความ
สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ทุกแห่งทั่วประเทศ.

เปิดช่องแข่งที่ดินสปก.

เกษตรฯชงกรม.เคาะสัปดาห์หน้า ไฟเขียวกิจการปิโตรเลียม-เหมืองแร่เข้าเกิน500ไร่

โพสต์ทูเดย์ - สป.ก.เสนอร่างกฎกระทรวง เปิดทางเอกชนใช้ที่ดินลงทุนด้านพลังงาน เหมืองแร่ สัมปทานได้เกิน 30 ปี

นายสมปอง อินทพรทอง เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการขอและการยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่เกษตรกรและประชาชนสาธารณะของประเทศ พ.ศ. ... ในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ หาก ครม.เห็นชอบก็จะประกาศใช้ภายใน 90 วัน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 31/2560 กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นการใช้กฎกระทรวง ฉบับเดี่ยวยุทธครอบคลุมทุกกิจการที่จะขอใช้พื้นที่ตามที่ คสช.กำหนด

สำหรับร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ระบุว่า ให้ใช้บังคับแก่กิจการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ ครม. ดังนี้ 1.กิจการด้านพลังงาน ได้แก่ กิจการปิโตรเลียม กิจการไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานหมุนเวียน กิจการระบบโครงข่ายพลังงาน 2. กิจการด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่อาจแสวงหาได้จากแหล่งอื่นนอกจากที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การทำเหมือง การสร้างทางขนทรัพยากรธรรมชาติและกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการทำเหมือง

3.กิจการอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ได้แก่ กิจการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายในระบบโทรคมนาคมที่ไม่อาจดำเนินการในพื้นที่อื่นได้ และจำเป็นต้องใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและกิจการภายใต้นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

“ที่ดิน ส.ป.ก.ทั้งหมดสามารถอนุญาตได้ตามกิจการดังกล่าว ยกเว้นที่ดินพระราชทานที่ดินโครงการพระราชดำริ และกรณีใช้ที่ดินเกิน 500 ไร่ขึ้นไป หรือระยะเวลาสัมปทานหรือการขอใช้ที่ดินเกิน 30 ปี ให้เสนอ ครม.พิจารณา” แหล่งข่าวระบุ

นอกจากนี้ ได้กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นขอใช้ที่ดินต้องมีเอกสารประกอบ อาทิ ความเป็นมาของแผนงานหรือโครงการที่แสดงถึงนโยบาย มติ ครม. ยุทธศาสตร์ หรือแผนการพัฒนาประเทศ มูลค่าการดำเนินการ แผนการจัดทำกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกษตรกร แผนการฟื้นฟูที่ดินและข้อเสนอหรือเงื่อนไขการเยียวยาหรือชดเชยเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น

ขณะเดียวกันในการเยียวยาชดเชยเกษตรกรให้เป็นไปตามความสมัครใจของเกษตรกร ตามข้อเสนอของผู้ใช้ที่ดิน โดยข้อเสนอในการใช้ที่ดินนั้นให้มีแบบเกษตรกรยังทำการเกษตรต่อได้กับไม่สามารถใช้ที่ดินได้อีกระหว่างดำเนินการนั้น

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ได้กำหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาอนุมัติการอนุญาตใช้ที่ดิน

ที่มีผลกระทบต่อประชาชน แต่คำสั่งจะมีผลเมื่อมีการเยียวยาหรือชดเชยตามข้อตกลงแล้วเท่านั้น กรณีการขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ หากไม่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาตตามคำขอ จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอำนาจพิจารณาและมีมติให้เกษตรกรไม่ขัดขวางการเข้าใช้ที่ดิน

ทั้งนี้ กรณีการยินยอมให้ใช้ที่ดินมีลักษณะรอนสิทธิเกษตรกร หรือมีมติเพิกถอนการจัดที่ดิน หรือไม่อนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามคำขอนั้น จำเป็นต้องให้เกษตรกรสละสิทธิ ■

คนเลี้ยงไก่ไข่กระอัก จี้ทบวงนมาตรฐานฟาร์ม

ทามที่คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบกำหนดนโยบายมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เชิงพาณิชย์ (ไก่ไข่และไก่ไข่พันธุ์) เป็นมาตรฐานบังคับสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดการฟาร์ม และพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพการแข่งขัน โดยให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ทำประชาพิจารณ์เพื่อออกประกาศมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตรฐานบังคับนั้น

นายสันติ วิโรจน์บริสุทธิ ประธานกรรมการ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ถือเป็นนโยบายที่รัฐมีความพยายามยกระดับมาตรฐานสู่สากล แต่ในทางปฏิบัติอาจจะเป็นไปได้ยาก และยังสร้างช่องว่างความเหลื่อมล้ำต่ออุตสาหกรรมผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยเฉพาะผลกระทบต่อผู้เลี้ยงรายย่อยที่มีกำลังผลิตน้อยถึงปานกลางจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่ไม่สอดคล้องกับบริบทการเลี้ยงของไทย แม้ว่าเบื้องต้นจะกำหนดให้ฟาร์มที่มีไก่ไข่ไม่ต่ำกว่า 10,000 ตัว สามารถผ่อนปรนได้ แต่ฟาร์มที่ไม่ถึงแสนปัจจุบันเป็นรายเล็กทั้งหมด จะค่อนข้างเกิดช่องว่าง เนื่องจากข้อเท็จจริงอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ของไทย 1 ล้านตัว จัดเป็นรายกลางไปถึงรายใหญ่แทบทั้งหมด หากกฎหมายออกมาบังคับใช้ รายใหญ่ย่อมมีความพร้อมอยู่แล้ว สามารถลงทุนเครื่องจักรได้ ส่วนรายเล็กมีกำลังผลิตและกำลังทรัพย์ที่ไม่มากพอ รัฐควรต้องใช้เวลาและทบทวนการจัดแบ่งกำลังผลิต และต้องรับฟังผู้เลี้ยงให้ทั่วถึง

“สหกรณ์เองขอตั้งคำถาม มกอช.ว่า

ได้อธิบายให้ทุกฟาร์มเข้าใจหรือไม่ว่า บางอย่างเป็นเรื่องข้อกีดกันทางการค้า หากปฏิบัติตามหลักสากลมากเกินไป กระทบเกษตรกรรายย่อยนั้นจะกระทบตรงไหนอย่างไร เพราะจะให้กู่ธนาการก็คงไม่คุ้ม ขณะเดียวกันธนาการตั้งเงื่อนไขว่าลงทุนไปคุ้มหรือไม่ มีความเสี่ยงหรือไม่ บอกได้เลยว่า วอลุ่มของผู้ประกอบการรายเล็กไม่เหมาะกับการลงทุนที่มากเกินไป ทั้งต้นทุนสูงอาจไม่คุ้มทุนแน่นอน จะเห็นได้จากปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกลดลงจาก 100 ราย เหลือเพียง 80 ราย เนื่องจากรับต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ไหว ธุรกิจนี้ รายใหญ่แข่งขันกันในตลาดอยู่แล้ว หากยิ่งไปสร้างเงื่อนไขแบบนี้ ยิ่งบีบให้ผู้เลี้ยงบางรายที่วอลุ่มเล็ก ๆ ต้องเลิกกิจการแนวทางดี แต่ต้องมีระยะเวลา ทุกคนพร้อมปรับตัว ไม่ได้เพิกเฉย เราทำธุรกิจ เราต้องปรับตัว ไม่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้”

ทางด้าน **นายพิศาล พงศาพิชณ์** รองเลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า มกอช. อยู่ระหว่างทำประชาพิจารณ์รายภาคเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการจัดเวทีในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นค่อนข้างตรงกันว่า หากออกประกาศเป็นมาตรฐานบังคับในปี 2561 ฟาร์มรายย่อยขนาดเล็กที่มีจำนวนแม่ไก่ไข่น้อยกว่า 1 หมื่นตัว ไม่ต้องขอใบอนุญาตใหม่ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ และหลังจากออกกฎหมายบังคับแล้ว ให้ฟาร์มขนาดกลางสามารถผ่อนปรนได้ 3 ปี และฟาร์มขนาดใหญ่ให้ผ่อนปรนได้ 1 ปี ทั้งนี้จะมีการทำประชาพิจารณ์รายภาคอีก 2 ครั้ง เพื่อสรุปและประกาศเป็นมาตรฐานบังคับให้ทันในต้นปี 2561

กรมหม่อนไหม ผลักดัน"ไหมไทย"เป็นสัญลักษณ์ประเทศไทย

กรมหม่อนไหมสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการสืบสานอาชีพ

ด้านหม่อนไหมให้คงอยู่ในสังคมไทย รวมทั้งผลักดันให้ไหมไทยเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศไทยดังที่พระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงเพื่อนำมารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย



สุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชชา อธิบดีกรมหม่อนไหม ชักชวนร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไหมไทยในงาน "มหัศจรรย์แห่งไหมไทย".

ด้วยการจัดงาน "มหัศจรรย์แห่งไหมไทย (wonders of Thai Silk)" เพื่อเทิดพระเกียรติ "พระมารดาแห่งไหมไทย" และเผยแพร่สัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทานในโครงการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมคุณภาพ

ในงานจัดแสดงแฟชั่นงามวิจิตรสุดอลังการ ในชื่อชุด "มหัศจรรย์แห่งไหมไทย" ภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของไทย โดยเฉพาะผ้าไหมไทย ถือเป็นหนึ่งในมรดกของชาติ ที่มีการสืบสานต่อกันมา ทำให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน



รัชกาลที่ 9 ที่ทรงเห็นความสำคัญของไหมไทย

พร้อมกันนี้ยังมีแฟชั่นโชว์คอลเลกชันใหม่สำหรับ

วัยรุ่นเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ผ้าไหมโคร่าเซย รัย โทนๆก็ใส่ได้ นอกจากนี้ยังมีนิตรรศการเฉลิมพระเกียรติ "พระมารดาแห่งไหมไทย" ออกจำหน่าย

หน้าผ้าไหมคุณภาพตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม...ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของกรมหม่อนไหมครั้งต่อไปได้ที่ <https://www.facebook.com/qsds.th/>